
Framkvæmdaráð Byggðasamlags Snæfellsness 

 

Fundargerð 

 
Fundur framkvæmdaráðs Byggðasamlags Snæfellsness haldinn mánudaginn 22. 

nóvember 2017  í Ráðhúsinu í Stykkishólmi kl: 15:00 

 

Mætt: Þorsteinn Steinsson formaður, Sturla Böðvarsson, Kristinn Jónasson, Eggert 

Kjartansson, Hilmar Hallvarðsson  og Þór Örn Jónsson fundarritari. Gestir voru Guðrún 

Magnúsdóttir og Hjördís Pálsdóttir. 

 

 

1. Formaður setti fund og stýrði. 

2. Ársreikningur Héraðsnefndar Snæfellinga 2016. 

Þór Örn fór yfir ársreikning og svaraði spurningum. Ársreikningur 

Héraðsnefndar Snæfellinga fyrir árið 2016 undirritaður samþykktur og vísað 

til aðalfundar Byggðasamlag Snæfellinga. 

3. Fjárhagsáætlun fyrir Byggðasafnið og EarthCheck verkið 2018. 

Þór Örn fór yfir fjárhagsáætlun fyrir Byggðasafnið og EarthCheck verkið 

2018.og svaraði spurningum. Fjárhagsáætlun fyrir Byggðasafnið og 

EarthCheck verkefnið  fyrir árið 2018 samþykktar og vísað til aðalfundar 

Byggðasamlag Snæfellinga. 

 

4. Skýrsla Byggðasafns Snæfellinga- og Hnappdæla/ Norska húsið fyrir 

2016. 

Hjördís Pálsdóttir forstöðumaður Byggðasafnsins fór yfir ársskýrsluna og fór 

einnig yfir helstu atriði starfsins á árinu 2017. 

5. EarthCheck verkefnið 

Guðrún fór yfir starf sitt og gerði grein fyrir frammistöðumati 2016 og 2017 

EC- verkefnisins, síðan fór hún yfir breytt viðmið EarthCheck á milli ára og 

að lokum var undirritað skjal um Sjálfbærnistefnu sveitarfélaganna á 

Snæfellsnesi 2017  (sjá meðfylgjandi skjöl). 

 

6. Önnur mál: Engin önnur mál. 

 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl: 16:23 

Þór Örn Jónsson fundarritari 


